



ที่ มท ๐๐๑๘.๑ /ว ๕๕๕๑

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอความอนุเคราะห์ทำการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และชุมชน พร้อมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายเดือน ตามแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งประมวลผลใช้เป็นข้อมูลขยายผลการดำเนินงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ

จังหวัดมุกดาหาร พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทัวถึงและต่อเนื่อง จึงขอให้อำเภอ ใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ ในการดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎร ในหมู่บ้านได้ทราบข้อมูล และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอกำกับติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๐๓ , ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗



ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๒๕๕๕๕

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอความอนุเคราะห์ทำการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และชุมชน พร้อมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายเดือน ตามแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งประมวลผลใช้เป็นข้อมูลขยายผลการดำเนินงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอ ใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ ในการดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎร ในหมู่บ้านได้ทราบข้อมูล และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยขอความร่วมมืออำเภอช่วยกำกับติดตามการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ และรายงานการดำเนินงานผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักบริหารการปกครองท้องที่  
ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๓๐๓



สื่อประชาสัมพันธ์



แบบรายงานฯ

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น  
เลขรับที่ 50701/4  
12 ก.ค. 2567  
กรมการปกครอง  
ที่ ผผ ๐๕๐๑/๑๑๗



ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
เลขรับที่ 394  
12 ก.ค. 2567  
สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

กรมการปกครอง  
เลขรับ 50701  
วันที่ 11 ก.ค. 2567  
เวลา 13.35 น.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕  
๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านหอกระจายข่าว  
ประจำหมู่บ้านและชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๕๐๑/๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ฯ และแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่ฯ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอความอนุเคราะห์ทำการเผยแพร่  
สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าว  
ประจำหมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผล  
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์รายเดือน ตามแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  
ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดังกล่าวเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้  
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และอำนวยความสะดวก  
ความเป็นธรรมให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เผยแพร่  
ผ่านหอกระจายข่าวฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยขอความอนุเคราะห์กรมการปกครอง ดังนี้

๑. แจกทุกอำเภอให้ความสำคัญโดยใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าว  
หอกระจายข่าวฯ ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อสื่อสารเรื่องราว  
ต่าง ๆ ให้กับราษฎรในหมู่บ้านได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๒. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ประกาศข่าวหอกระจายข่าวฯ รายงานผลการดำเนินงาน  
ประชาสัมพันธ์รายเดือน ตามแบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการ  
แผ่นดิน ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยขอความร่วมมือนายอำเภอให้ช่วยกำกับติดตามการดำเนินการ  
ดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์และรายงานการดำเนินงานผ่านทาง QR Code  
ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/อนึ่ง...

อนึ่ง เพื่อให้การประสานงานมีความต่อเนื่องขอความกรุณาจังหวัดที่ยังไม่ได้มอบหมาย และแจ้งผู้ประสานงานของจังหวัด โปรดแจ้งมายังนางสาววรรณ เรืองตระกูล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ warlanan@ombudsman.go.th โทรศัพท์หมายเลข ๐๖ ๔๕๖๓ ๙๑๔๙, ๐ ๒๑๔๑ ๙๑๖๓ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทิมพร ยะลา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน  
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



สื่อประชาสัมพันธ์



แบบรายงานฯ

สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๑๖๓

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๖๔

[www.ombudsman.go.th](http://www.ombudsman.go.th)

# คิวอาร์โค้ด (QR Code)

สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



แบบรายงานการดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  
ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

